



## THƯ CẢM ƠN

**Kính gửi:** - Cha Phêrô Nguyễn Kim Thăng và Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Tuyền.  
- Anh Nguyễn Khánh Hải – chủ tịch Cộng Đồng VN, Anh Chị Tiến Mai Anh  
Chị Cần Ngọc, cùng Quý Ân Nhân cộng đoàn Việt Nam tại Danmark.

*Kính thưa Quý Cha và Quý Ân Nhân!*

Con là linh mục Ambroise Nguyễn Xuân Hùng, Bề Trên Giám Quản Đan Viện Thiên Hòa OSB, giáo phận Ban Mê Thuột, Việt Nam.

Trong thời gian qua, con có nhờ Cha Andrew Nguyễn An Dzũng thuộc Đan Viện Chúa Kytô Trong Hoàng Địa ở Hoa Kỳ giúp con quyên tiền cho dự án xây Nhà Nguyễn Đan Viện Thiên Hòa. Với lòng yêu mến, nhiệt tình và hy sinh, Cha Andrew Dzũng đã đi đến một số nước Châu Âu vận động các Thân Nhân, Ân Nhân và Bạn Hữu thân quen của Cha để giúp đỡ cho Đan Viện chúng con. Cha Andrew Dzũng đã đến gặp 2 Cha Phêrô và Quý Ân Nhân công giáo Việt Nam ở Đan Mạch, là nơi mà năm 2022 chúng con đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của Quý Ân Nhân. Năm nay 2024, cha Andrew Dũng vẫn mạnh dạn đề đến lạc quyên tại Đan Mạch. Và quả thật, nhờ lòng yêu thương của 2 cha Phêrô và sự rộng lượng hảo tâm của Quý Ân Nhân tại Danmark mà chúng con đã nhận được số tiền quyên góp là: **80.200 Kr + 1.100 USD + 475 EU** và đã chuyển về Đan Viện với tổng số tiền là: **344.219.823 VND**.

Vi vậy, chúng con chân thành dâng lời cảm tạ ơn Thiên Chúa! Và thay mặt Đan Viện, con cảm ơn Cha Andrew Dzũng, cảm ơn 2 Cha Phêrô, Anh Nguyễn Khánh Hải – chủ tịch Cộng Đồng VN, Anh Chị Tiến Mai; Anh Chị Cần Ngọc, cùng Quý Ân Nhân thuộc các cộng đoàn Việt Nam tại Danmark đã yêu thương và quảng đại giúp đỡ cho Đan Viện chúng con. Xin 2 Cha Phêrô và Quý Ân Nhân tiếp tục cầu nguyện, yêu thương và giúp đỡ chúng con!

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, chúng con nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi tuôn đổ muôn ơn phúc xuống trên 2 Cha Phêrô và Quý Ân Nhân cộng đoàn công giáo Việt Nam ở Danmark. Đan Viện Thiên Hoà chúng con xin chân thành tri ân cảm tạ, và chúng con sẽ luôn nhớ đến tất cả Quý Vị trong Kinh Nguyện và Thánh Lễ mỗi ngày! *Xin Chúa mở lòng từ bi ban muôn ơn phúc cho chúng con cùng các thân nhân, ân nhân chúng con còn sống và đã qua đời!*

Trong tâm tình của những ngày Tuần Thánh và đón mừng đại lễ Chúa Phục Sinh, chúng con kính chúc 2 Cha Phêrô và Quý Ân Nhân ở Danmark mừng lễ sốt sáng, tràn đầy ơn thánh Chúa, niềm vui và sự bình an!

Thiên Hoà, ngày 23 tháng 03 năm 2024

Tm/Đan Viện



Lm. Ambroise Nguyễn Xuân Hùng  
Đan trưởng